

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 105 /UBND-KTHT

Triệu Sơn, ngày 20 tháng 01 năm 2017

V/v báo cáo tình hình, kết quả quản lý hoạt động bán hàng đa cấp năm 2016 trên địa bàn huyện.

Kính gửi: Sở Công thương Thanh Hóa.

UBND huyện Triệu Sơn nhận được Công văn số 50/SCT-QLTM ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Sở Công thương về việc báo cáo tình hình, kết quả quản lý hoạt động bán hàng đa cấp năm 2016. UBND huyện Triệu Sơn báo cáo về công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và kết quả kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn huyện Triệu Sơn như sau:

- Sau khi Quyết định 2763/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của UBND tỉnh ban hành, UBND huyện đã ra văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn, thôn, bản tại địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp và những thủ đoạn lợi dụng bán hàng đa cấp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản để người dân, người tham gia bán hàng đa cấp chủ động phòng ngừa, tránh bị lôi kéo, dụ dỗ vào các hoạt động bán hàng đa cấp bất chính, lợi dụng mô hình kinh doanh theo phương thức đa cấp để huy động tài chính, bán hàng đa cấp khi chưa đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Trong đó, một số nội dung đặc biệt cần tuyên truyền như: những hành vi bị cấm trong hoạt động bán hàng đa cấp, trách nhiệm và quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp, mua lại hàng hoá từ người tham gia bán hàng đa cấp, các quy định về trả hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác theo Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ.

- Đồng thời, chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật. Thông báo số điện thoại và cử cán bộ thường trực để kịp thời tiếp nhận phản ánh của người dân về các dấu hiệu vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp và các trường hợp kinh doanh đa cấp trái phép trên địa bàn huyện.

- Tại thời điểm báo cáo UBND huyện chưa nhận được đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.

Vậy UBND huyện Triệu Sơn báo cáo nội dung trên để Sở Công thương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định. *CT*

Nơi nhận:

- Như trên (B/c);
- Lưu: VT, KTHT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phó Trưởng Sơn